

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๑๑/ว ๒๓๐๗



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ๕๙๐๐๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการ  
ออกให้จากประชาชน)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๑๑/ว ๕๑๕  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา  
ระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้เสนอเรื่องมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน  
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ  
เห็นชอบ และเสนอจัดทำแนวทางเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น โดยสรุป  
สาระสำคัญที่ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการระยะเร่งด่วน ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานของรัฐสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเผยแพร่ให้แก่ ชุมชน ประชาชนทั่วไป  
รับทราบแนวทางการลดภาระแก่ประชาชนโดยการรับทราบแนวทางการลดภาระแก่ประชาชนโดยการไม่เรียก  
สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในการให้บริการงานที่เกี่ยวข้อง

๒. ให้ทุกหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวก  
ความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) อัน  
เป็นการแก้ไขปัญหาแบบ Quick win โดยหน่วยงานของรัฐภายในฝ่ายบริหารทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติให้แล้ว  
เสร็จภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการลด  
ภาระแก่ประชาชนโดยการไม่เรียกสำเนาเอกสารเอกสารทางราชการออกให้จากประชาชนตามที่คณะรัฐมนตรี  
เห็นชอบนี้เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการต่อยอดจากการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติ  
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงให้สถานศึกษาในสังกัด  
รับทราบและถือปฏิบัติ ดำเนินการตามข้อ ๑-๒ ตามบริบทของหน่วยงาน ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร  
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าวได้จากช่องทางสื่อสารเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ.  
([www.psdg-obec.com](http://www.psdg-obec.com)) และช่องทาง OBEC LINE ๒๐๑๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือ  
นี้ และสามารถแสกนสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม QR code แนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนิน

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐๔-๒๖๑๑-๕๓๒ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๐

